

แบบรายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตามแบบประเมินความสามารถในการดำเนินกิจกรรมประจำวัน Barthel ADL index ของผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ที่	ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน	ชื่อตำบล	จำนวนผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปในพื้นที่ (เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๐๖)			จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำแนกตามเกณฑ์ประเมินความสามารถในการดำเนินกิจกรรมประจำวัน ตามเกณฑ์ประเมิน Barthel ADL index												หมายเหตุ
			ชาย (คน)	หญิง (คน)	รวม (คน)	กลุ่มที่ ๑ ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงผู้อื่นทั้งหมด ADL อยู่ในช่วง ๐-๔ คะแนน			กลุ่มที่ ๒ ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงผู้อื่นเป็นส่วนมาก ADL อยู่ในช่วง ๕-๘ คะแนน			กลุ่มที่ ๓ ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงผู้อื่นปานกลาง ADL อยู่ในช่วง ๙-๑๑ คะแนน			กลุ่มที่ ๔ ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงผู้อื่นเพียงเล็กน้อย ADL ตั้งแต่ ๑๒ คะแนนขึ้นไป			
						ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	
๑	ห้วยเป่า	ทุ่งข้าวพวง	๘๐	๗๐	๑๕๐	๑	๐	๑	๒	๑	๐	๐	๑	๐	๐	๑	๑	
๒	แม่กอน	ทุ่งข้าวพวง	๗๓	๖๗	๑๔๐	๑	๐	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๓	ทุ่งข้าวพวง	ทุ่งข้าวพวง	๘๒	๙๙	๑๘๑	๐	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๑	๐	๐	๐	๐	
๔	แม่จา	ทุ่งข้าวพวง	๑๐๐	๑๑๕	๒๑๕	๑	๐	๑	๐	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๕	ห้วยทรายขาว	ทุ่งข้าวพวง	๗๓	๘๐	๑๕๓	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ขุนคอง	ทุ่งข้าวพวง	๓๘	๕๓	๙๑	๑	๑	๒	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๗	ห้วยตีนตั้ง	ทุ่งข้าวพวง	๓๑	๒๒	๕๓	๐	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
รวม			๔๗๗	๕๐๖	๙๘๓	๔	๔	๘	๒	๒	๔	๑	๒	๓	๐	๑	๑	

(ลงชื่อ)

นางสาวพรปวีณ์กานต์ สาระจันทร์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
(เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ)
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๐๔ ๕๐๘๐

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ผู้ป่วย	ที่อยู่	จำแนกตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (Barthel Activities of Daily Living: ADL)	ลักษณะการเจ็บป่วย	ความช่วยเหลือที่ต้องการ	หมายเหตุ
๑	นางเอื้องคำ พุกเจริญ	๑๐ หมู่ที่ ๖ บ้านขุนคอง ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	กลุ่มที่ ๓ ติดเตียง เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกิน/การขับถ่าย หรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง	ผู้ป่วยเรื้อรังติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ การขับถ่ายต้องใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สามารถรับรู้การสื่อสารและเข้าใจการสนทนา แต่ไม่สามารถสนทนาโต้ตอบได้	- การช่วยเหลือรับ-ส่ง กรณีเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล / ผ้าอ้อมผู้ใหญ่	
๒	นายสุข อินต๊ะวงศ์	๓๒ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยทรายขาว ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	กลุ่มที่ ๑ ติดบ้าน เคลื่อนไหวเองได้บ้างอาจมีปัญหาการกิน/การขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะสับสน	ผู้ป่วยติดบ้าน สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน โดยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ สามารถยืนหรือเดินได้โดยไม่เท้า สามารถรับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง สามารถขับถ่ายได้ด้วยตนเอง แต่จะใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เฉพาะตอนกลางคืน สนทนาโต้ตอบได้เป็นอย่างดี	- การช่วยเหลือรับ-ส่ง กรณีเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล	
๓	นางอุษา หมื่นไชย	๔๘ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยเป้า ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	กลุ่มที่ ๑ ติดบ้าน เคลื่อนไหวเองได้บ้างอาจมีปัญหาการกิน/การขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะสับสน	ผู้ป่วยติดบ้าน พิการทางท่อนล่าง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน เคลื่อนที่โดยการเขยิบตัวไปกับพื้น ไม่สามารถยืนหรือเดินได้ สามารถรับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง สามารถขับถ่ายได้ด้วยตนเองสนทนาโต้ตอบได้อย่างดี	๑.ของอุปโภค/บริโภค ๒.การช่วยเหลือรับ-ส่ง กรณีเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล ๓.พิจารณาช่วยเหลือการปรับปรุงทางลาดภายในบ้าน	
๔	นายเที่ยง เครือจันทร์ดี	๕๑ หมู่ที่ ๒ บ้านแม่กอน ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	กลุ่มที่ ๓ ติดเตียง เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกิน/การขับถ่าย หรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง	ผู้ป่วยติดบ้าน สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ เคลื่อนที่โดยการใช้นั่งล้อช่วยพยุง ไม่สามารถยืนหรือเดินเองได้ สามารถรับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง สามารถขับถ่ายได้ด้วยตนเองสามารถสนทนาโต้ตอบได้ดี	- การช่วยเหลือรับ-ส่ง กรณีเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล	
๕	นายจรัส ตาแก้ว	๙๕ หมู่ที่ ๔ บ้านแม่จา ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	กลุ่มที่ ๓ ติดเตียง เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกิน/การขับถ่าย หรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง	ผู้ป่วยเรื้อรังติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ การขับถ่ายต้องใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สามารถรับรู้การสื่อสารและเข้าใจการสนทนา แต่ไม่สามารถสนทนาโต้ตอบได้	- การช่วยเหลือรับ-ส่ง กรณีเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล	

๖	นางอินศรี โพธิ์	๒๒๗ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	กลุ่มที่ ๑ ติดบ้าน เคลื่อนไหวเองได้บ้างอาจมีปัญหาการกิน/การขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะสับสน	ผู้ป่วยติดบ้าน สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน โดยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ เคลื่อนที่โดยการเดิน เกาะราวไม้ไปห้องน้ำ สามารถรับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง สามารถขับถ่ายได้ด้วยตนเอง สนทนาโต้ตอบได้เป็นอย่างดี	๑. พิจารณาช่วยเหลือการปรับปรุงทางลาดและราวบันได บริเวณบันไดลงไปยังห้องน้ำ ๒. การช่วยเหลือรถรับ-ส่งกรณีเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล
๗	นางสาวจันทร์ศรี กันทะ	๑๖๘ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตึงตั้ง ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	กลุ่มที่ ๓ ติดเตียง เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกิน/การขับถ่าย หรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง	ผู้ป่วยเรื้อรังติดเตียง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน โดยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ ไม่สามารถยืนหรือเดินได้ ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง การขับถ่ายต้องใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สามารถรับรู้และเข้าใจบทสนทนา แต่ไม่สามารถสื่อสารสนทนาโต้ตอบได้	- การช่วยเหลือรถรับ-ส่งกรณีเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล / ผ้าอ้อมผู้ใหญ่
๘	นายบุญช่วย ศรีสุข	๒๒๙ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยเป้า ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	กลุ่มที่ ๑ ติดบ้าน เคลื่อนไหวเองได้บ้างอาจมีปัญหาการกิน/การขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะสับสน	ผู้ป่วยติดเตียง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน โดยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ เคลื่อนที่โดยการเขยิบตัวไปกับพื้น ไม่สามารถยืนหรือเดินได้ สามารถรับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง สามารถขับถ่ายได้ด้วยตนเองแต่ตอนกลางคืนไม่สามารถขับถ่ายเองได้ สามารถสนทนาโต้ตอบได้อย่างดี	- การช่วยเหลือรถรับ-ส่งกรณีเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล
๙	นายใส่ เล่าอ่อน	๑๕๔ หมู่ที่ ๖ บ้านขุนคอง ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	กลุ่มที่ ๓ ติดเตียง เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกิน/การขับถ่าย หรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง	ผู้ป่วยติดเตียง เป็นอัมพาต ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ การรับรู้การสื่อสารออกมาทางใบหน้า แต่ไม่สนทนาโต้ตอบได้	๑. ของอุปโภค/บริโภค ๒. ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ๓. การช่วยเหลือรถรับ-ส่งกรณีเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล
๑๐	นางมาลัย กะนะ	๕๐ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่กอน ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	กลุ่มที่ ๑ ติดบ้าน เคลื่อนไหวเองได้บ้างอาจมีปัญหาการกิน/การขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะสับสน	ผู้ป่วยติดบ้าน สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน โดยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ ไม่สามารถยืนหรือเดินได้เอง ต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุง สามารถรับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง สามารถขับถ่ายด้วยตัวเองได้ เคลื่อนที่โดยไม้เท้า สามารถสนทนาโต้ตอบได้ดี	- การช่วยเหลือรถรับ-ส่งกรณีเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล

๑๑	นางคำมูล อรุณรัตน์	๑๙๓ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	กลุ่มที่ ๓ ติดเตียง เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกิน/การขับถ่าย หรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง	ผู้ป่วยติดเตียง เป็นอัมพาต ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ การรับรู้การสื่อสารออกมาทางใบหน้า แต่ไม่สนทนาโต้ตอบได้	- การช่วยเหลือรับ-ส่งกรณีเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล/ผ้าอ้อมผู้ใหญ่	
๑๒	นายบุญรอด ออติ๊ะ	๒๒๒ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	กลุ่มที่ ๓ ติดเตียง เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกิน/การขับถ่าย หรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง	ผู้ป่วยติดเตียง เป็นอัมพาต ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ การรับรู้การสื่อสารออกมาทางใบหน้า แต่ไม่สนทนาโต้ตอบได้	- การช่วยเหลือรับ-ส่งกรณีเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล/ผ้าอ้อมผู้ใหญ่	
๑๓	นางเล็ก นวลแสง	๑๕๗ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	กลุ่มที่ ๑ ติดบ้าน เคลื่อนไหวเองได้บ้างอาจมีปัญหาการกิน/การขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะสับสน	ผู้ป่วยติดบ้าน สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน โดยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ ไม่สามารถยืนหรือเดินได้เอง ต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุง สามารถรับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง สามารถขับถ่ายด้วยตัวเองได้ เคลื่อนที่โดยไม่สัส่า สามารถสนทนาโต้ตอบได้ดี	- การช่วยเหลือรับ-ส่งกรณีเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล	
๑๔	นางชบา ไชยชนะ	๑๕๑ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	กลุ่มที่ ๑ ติดบ้าน เคลื่อนไหวเองได้บ้างอาจมีปัญหาการกิน/การขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะสับสน	ผู้ป่วยติดบ้าน สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน โดยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ ไม่สามารถยืนหรือเดินได้เอง ต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุง สามารถรับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง สามารถขับถ่ายด้วยตัวเองได้ เคลื่อนที่โดยไม่สัส่า สามารถสนทนาโต้ตอบได้ดี	- การช่วยเหลือรับ-ส่งกรณีเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล	
๑๕	นายสวิง ชัตราช	๙๐ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยเป่า ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	กลุ่มที่ ๓ ติดเตียง เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกิน/การขับถ่าย หรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง	ผู้ป่วยเรื้อรังติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ การขับถ่ายต้องใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สามารถรับรู้การสื่อสารและเข้าใจการสนทนา	- การช่วยเหลือรับ-ส่งกรณีเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล	
๑๖	นางบุญยวง อาภา	๗๑ หมู่ที่ ๔ บ้านแม่จา ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	กลุ่มที่ ๑ ติดบ้าน เคลื่อนไหวเองได้บ้างอาจมีปัญหาการกิน/การขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะสับสน	ผู้ป่วยติดบ้าน สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน โดยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ ไม่สามารถยืนหรือเดินได้เอง ต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุง สามารถรับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง สามารถขับถ่ายด้วยตัวเองได้ เคลื่อนที่โดยไม่สัส่า สามารถสนทนาโต้ตอบได้ดี	- การช่วยเหลือรับ-ส่งกรณีเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล	